

Thủ Bổ y, Tuần XIII Tháng Ng Năm Chín

- Am 9, 11-15 - Mt 9, 14-17

CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN TỰ DO

"Số đến ngày chàng rồ bợ đem đi, bợ y giở hợ mợ i ăn chay!".

Một nhà tu nói, "Bợ n muợ n đợ cợ tợ do? Bợ n muợ n khám phá sợ tợ do thợ cợ sợ trong cuợ cợ sợ ngợ cợ a mình? Chợ cợ chợ n là bợ n muợ n! Nhợ ng đợ u đợ có ý nghĩa gì? Và làm thợ nào đợ bợ n có đợ cợ nó? Hãy nghe tôi, hãy sợ ngợ mợ tợ đợ i sợ ngợ chay tợ nhợ!".

Kính thợ a Anh Chợ em,

"Đợ có tợ do, hãy sợ ngợ mợ tợ đợ i sợ ngợ chay tợ nhợ!". Tin Mợ ngợ hôm nay cho thợ y đợ u đợ! Chúa Giêsu cho biợ tợ, khách đợ tiợ cợ sợ không ăn chay bao lâu còn chàng rợ, "Số đến ngày chàng rợ bợ đem đi, bợ y giở hợ mợ i ăn chay!". Sợ rợ tợ hợ u ích khi chúng ta xem xét mợ i quan hợ giợ a chay tợ nhợ và tợ do. Thoợ tợ tiên, liên kợ tợ này có vợ khá lợ thợ ngợ; nhợ ngợ nợ u hiợ u mợ tợ cách đợ ngợ đợ n, chay tợ nhợ sợ là mợ tợ phợ ngợ tiợ n giúp đào sâu đợ cợ tin và là 'con đợ ngợ đợ n đợ n tợ do' đích thợ cợ!

Chay tợ nhợ có mợ tợ vợ trí nhợ tợ đợ nhợ trong viợ cợ nên thánh; bợ i lợ, nó tợ o ra mợ tợ cợ n đợi triợ n miên, đợi khát Thiên Chúa! Mợ cợ đích cợ a chay tợ nhợ là nâng cao mợ tợ đợ u tợ tợ đợ pợ tợ nhiên, giúp tâm hợ n thanh thoát, tợ do, đợ nhợ y bợ n hợ n vợ i nhợ ngợ cợ a cợ i siêu nhiên, nhợ ngợ gì thuợ cợ vợ Thánh Thợ n. Chay tợ nhợ là sợ im lợ ngợ cợ a xác thợ tợ giúp cho sợ khao khát thiêng liêng đợ i vợ i Thiên Chúa trợ nên mãnh liợ tợ hợ n. Trong cuợ cợ sợ ngợ, chúng ta cợ n có tợ do đợ gợ tợ qua các mợ i bợ n tâm cho nhợ ngợ 'đợ u tợ tợ', hợ u quan tâm đợ n nhợ ngợ 'đợ u thánh!'. Vì thợ, khi tợ do tợ chợ i bợ n thân, chúng ta sợ sợ n sàng mợ lòng mình ra, mợ tợ sợ mợ ra cợ a mợ tợ bợ u rợ u mợ i vợ n sợ không rợ n nợ tợ khi Thiên Chúa đợ vào đợ rợ u mợ i Nợ cợ Trợ i.

"Tôi do tôi bỏ tôi do để để tôi do!". Chính nhờ tôi do, con người tôi sống mới cuộc sống trên vì, tôi nghiên cứu những phúc không không mà Thiên Chúa muốn ban cho nó. Tôi do đích thực là tôi do thoát khỏi những ràng buộc của ích kỷ hay khuynh hướng xấu để sống trong niềm vui với Thiên Chúa. Hơn bất cứ điều gì khác, tôi do là một tôi nghiên cứu với niềm vui sống với Chúa, sống gần Chúa, như để 'Chàng R' hàng luôn bên; đó là niềm vui để tôi, "Tiếng Gọi Con Chiên". Nhờ tôi, chay tôi, 'con để sống để tôi do' giúp chúng ta vượt qua những ham muốn trần thế và xác thịt để phó mình cho Chúa Thánh Thần; nhờ đó, tâm hồn có thể luôn khao khát Chúa.

Trong cuộc đời chúng ta, có những lúc "Chàng R' bỏ đem đi". Đó là những lúc chúng ta cảm nhận sự vắng bóng của Chúa Kitô trong cuộc đời mình. Điều này có thể xảy ra do tôi hoặc vì của chính chúng ta; ngược lại, nó cũng có thể đến do chúng ta ngày càng tôi do gần Chúa hơn. Và lúc bấy giờ, chay tôi có một vai trò quan trọng. Tôi sao? Trông họ phải, chay tôi có thể giúp tôi phóng chúng ta khỏi những ràng buộc của tôi đã mắc phải; nó cũng có ý chí, thanh lọc những ham muốn lằng lộn. Trông họ phải hai, những lúc chúng ta đang tiến tới gần Chúa Kitô, và kết quả là Ngài che giấu sự hiện diện của chính Ngài. Điều này thoạt nghe có vẻ lạ lùng, nhưng nó xảy ra, để chúng ta biết tìm kiếm Ngài nhiều hơn. Trong trông họ phải này, chay tôi có thể trở thành một phần giúp đào sâu đức tin và sự cam kết với Ngài.

Anh Chị em,

"Sống để ngày chàng R' bỏ đem đi, bấy giờ hãy mời ăn chay!". Tôi khi của Thiên Chúa Khó và tang tóc sống. Vì của chay tôi mà các môn để đã sống, cũng như Giáo Hội và chúng ta đang sống là phần tiến hành giúp chúng ta với Chúa Kitô đau khổ. Nhờ vậy, vì của tôi bỏ bỏ thân để làm theo ý Thiên Chúa trở thành sự tham dự vào Sự Cứu Chuộc của Ngài; và đó là 'con để sống để tôi do' của Phúc Sinh vinh hiển, là để sống để tôi bỏ bỏ của tôi để tôi! Qua bài để Amos hôm nay, Thiên Chúa phán, "Tôi các núi non, rừng núi nhỏ mọi sự chầy tuôn tràn; tôi các để, rừng núi sống ra lại lảng. Dân Ta sống trông nhỏ và sống rừng núi nhỏ". Chính Thiên Chúa là để sống làm tôi, tôi tôi giúp tôi cho ai biết mở lòng ra với Ngài, trở về với Ngài. Thánh Vịnh đáp ca thể ý nghĩa, "Điều chúa phán là tôi chúc bình an cho dân Ngài!".

Chúng ta có thể cứu nguy,

"Lạy Chúa, xin hãy làm tôi trong con khát vọng thánh thiện là tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự. Để để cứu vớt, cho con dám kiên khem những gì 'là tôi', để khát khao những gì 'là thánh!'", Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huân)

Kính chuyển:

Hàng
